

# ขึ้นจ้ำกับน้ำฟ้าและความหวัง จากการมีป่าไม้ใหม่



ระยะนี้ประเทศไทยฝนตกทั่วทุกภาค ก็เพราะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว หลังจากพวกเขาได้หยุดงานกัน ๓-๔ วัน โดยเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่พ่วงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ผมเองก็เดินสายทำงานและสังคมตั้งแต่เชียงใหม่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และก็มาแพร่ แทบจะไม่ได้อยู่ใน กทม. ซึ่งทราบว่ที่ กทม. ก็ชุมจ้่าเช่นกัน และระหว่างที่อยู่ต่างจังหวัด ก็ได้ดูข่าวทางโทรทัศน์หลายเรื่องที่เป็นข่าวด้านลบ เช่น เรื่องป่าไม้เมืองแพร่ ถูกบุกรุกแผ้วถาง การลักตัดไม้พะยุงในภาคอีสานที่เป็นข่าวดังขึ้นมาอีก ก็เชื่อว่าข่าวนี้จะกระตุ้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้และฝ่ายอื่นๆ เพิ่มความ

## เข้มในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

ส่วนที่น่าสนใจเมื่อทุกครั้งที่มีฝนตกชุกมีน้ำหลากให้เห็น ผมมักจะคิดถึงก็คือ "ความเขียวและความเขียวธรรมชาติของต้นไม้" หรือป่าไม้ ที่ยกตัวอย่างเสมอมาว่าเสมือนหนึ่งเส้นผมที่ปกป้องคุ้มครองบนศีรษะมนุษย์ ช่วยซับเหงื่อก็เหมือนช่วยซับน้ำฝน ต่างจากคนที่มึนศีรษะอย่างสิ้นเชิง แต่ปัจจุบันป่าไม้ในประเทศไทยเรากวราชฎรแผ้วถางทำการเกษตรทั่วไปจนเป็นภูเขาหัวโล้นน่าเป็นห่วง ผมดีใจที่รัฐบาลนี้เห็นความสำคัญกำหนดกิจกรรมปลูกป่าในแผนจัดการน้ำซึ่งเป็นการเกาถูกที่คัน แต่ก็ต้องขอติงให้เข้มขันในกิจกรรมป้องกันรักษาป่าด้วย

แผนจัดการน้ำของรัฐบาลปัจจุบัน นอกจากการสร้าง "ฟลัดเวย์" ความยาว ๒๕๐ กิโลเมตร เหนือเขื่อนเจ้าพระยา-อ่าวไทย ทางฝั่งตะวันออกและหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่กับการพัฒนาเส้นทางคมนาคม การกำหนดสร้างอ่างเก็บน้ำ ๒๑ อ่าง ใน ๕ ลุ่มน้ำ และการกำหนด พื้นที่แก้มลิง ๒ ล้านไร่ ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัดแล้ว การฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ ก็เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการนั้น จะมีการใช้พื้นที่อีก ๑๐ ล้านไร่ ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลาย น้ำ เพื่อปรับอัตราการไหลน้ำหลากสูงสุด ก่อนจะไหลลงสู่หลักของพื้นที่ลุ่มน้ำด้วย กำหนดเวลาการดำเนินงาน ๓-๕ ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยการใช้พื้นที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า เพื่อการเก็บรักษา

ในพื้นที่ต้นน้ำ เป็นแก้มลิงในพื้นที่กลางน้ำ และป้องกันการทลายของชายฝั่งวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งใน "เอกสารประกอบ โครงการการเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้าง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย" ภายใต้ งบประมาณ ๓.๔ แสนล้านบาท ที่บริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศมาขอรับเพื่อไปออกแบบกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) จำนวนมากภายใต้ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ พื้นที่ ได้แก่

๑. พื้นที่ป่าต้นน้ำ และป่าในที่สูงที่จะดำเนินการบนพื้นที่ประมาณ ๘ ถึง ๑๐ ล้านไร่ ในจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน อุดรดิตถ์ พิษณุโลก อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เป็นต้น โดยจะเน้นดำเนินการบนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง พื้นที่เกษตรที่สูง เป็นต้น การดำเนินการบนพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการป้องกัน การเก็บรักษาน้ำ และการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้กับพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ภูเขา

๒. พื้นที่ปากกลางน้ำ และป่าในพื้นที่ราบ จะดำเนินการบนพื้นที่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ในจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง เช่น จังหวัดสุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี เป็นต้น โดย

จะเน้นดำเนินการบนพื้นที่ป่าพรุ ป่าบุ่ง ป่าทาม พื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar sites) และพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนเป็นการดำเนินการบนพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการเป็นแก้มลิงธรรมชาติ การบรรเทาน้ำท่วม การฟื้นฟูคุณภาพน้ำ และการรักษาสมดุลระบบนิเวศ ให้กับพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งชุมชน

๓. พื้นที่ป่าปลายน้ำและป่าในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จะดำเนินการบนพื้นที่ประมาณ ๑ ล้านไร่ ในจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ปลายน้ำ เช่น จังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยจะเน้นดำเนินการบนพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ป่าชายหาด เป็นต้น เพื่อการรักษาสมดุลระบบนิเวศชายฝั่ง

สำหรับหน่วยงานที่จะดำเนินการ จะประกอบไปด้วย กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งองค์กรเอกชน และมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น

ก็ขอให้สำเร็จครับ แล้วก็อย่าลืมทำงานป้องกันรักษาป่าทั้งที่ปลูกนี้และป่าอื่นๆ ที่มีอยู่อย่างเข้มข้น เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยจะได้ดีขึ้นครับ